



Ngày 24 tháng 1 năm 2023

500 Summer St NE E20
Salem OR 97301
Điện thoại: 503-947-2340
Fax: 503-947-2341

Thay đổi mới về thời hạn tuân thủ trong các quy tắc áp dụng đối với đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động

Ngày có hiệu lực là 1 tháng 1, với thời gian gia hạn 3 năm đối với những người điều hành xe cung cấp thực phẩm di động

PORTLAND, Ore.— Các quy định mới đối với đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động trên toàn tiểu bang chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 với thời gian gia hạn ba năm để các nhà điều hành có thời gian tuân thủ.

Các quy tắc mới dành cho các đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động, hay còn gọi là xe đẩy bán thực phẩm, được thiết lập vào ngày 1 tháng 2 năm 2020, vì vậy các quận trên toàn tiểu bang có thể tăng cường thực thi và bảo vệ công chúng.

Các nhà điều hành đã có ba năm để tuân thủ quy tắc, nhưng do đại dịch COVID-19, OHA và các cơ quan y tế công cộng địa phương tiếp tục hỗ trợ và sẵn sàng làm việc với các nhà điều hành về lịch trình tuân thủ để cho họ thêm thời gian. **Các đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động sẽ không bị đóng cửa ngay lập tức nếu không tuân thủ các quy định mới này nếu họ đang tích cực thực hiện một giải pháp đã được Cơ quan Y tế Công cộng Địa phương phê duyệt.**

Các đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động tạo nên một ngành công nghiệp đa dạng và phát triển mạnh mẽ cho Oregon nổi tiếng trên toàn quốc. Cơ quan Y tế Oregon (Oregon Health Authority, OHA) hỗ trợ sự phát triển của họ trên toàn tiểu bang. Cơ quan này là cơ quan duy nhất không tự động yêu cầu đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động phải có nhà kho bếp— một nhà bếp được cấp phép nơi có thể rửa bát đĩa, chuẩn bị thực phẩm trước và cất giữ thực phẩm cũng như thiết bị – nếu người điều hành có thể cho thấy các đơn vị xe cung cấp thực phẩm của họ có thể tự hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, người điều hành phải giữ mọi vật dụng “tích hợp” vào đơn vị xe cung cấp thực phẩm và hoạt động trong khả năng của nó.

Tích hợp

Tích hợp có nghĩa là tất cả các thiết bị liên quan đến đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động được gắn vật lý và gắn chặt vào đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động mà không làm hạn chế tính di động của xe trong khi vận chuyển.

Ở bang Oregon, đã xảy ra những trường hợp các vật dụng không được gắn kết, để nằm trên mặt đất xung quanh các đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động, tạo ra nơi tụ tập cho côn trùng và các loài gặm nhấm. Do đó, OHA đã tăng cường thực thi đối với các vi phạm với sự hỗ trợ của Ủy ban Tư vấn Quy tắc.

Quy tắc

Tất cả các đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động phải được thiết kế có các bể chứa nước thải và nước uống được tích hợp trên đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động. Một đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động cũng có thể kết nối với nguồn nước và hệ thống thoát nước, nếu có, tại địa điểm vận hành, nhưng các bể chứa phải luôn được đặt trên đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động. Một ngoại lệ áp dụng cho các đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động được cấp phép trước ngày 1 tháng 2 năm 2020, trong đó có các bể chứa nước và hệ thống ống nước liên quan đã bị dỡ bỏ trước ngày cấp phép. Các đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động đó không bắt buộc phải lắp đặt lại các bể chứa và hệ thống ống nước liên quan nếu đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động vẫn được kết nối với hệ thống cấp thoát nước đã được phê duyệt.

Đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động không được kết nối với hệ thống nước ngọt mà không kết nối với hệ thống cống rãnh đã được phê duyệt.

Bởi vì tất cả các hoạt động và thiết bị phải là các bộ phận tích hợp của đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động, các đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động sử dụng bể chứa nước uống và nước thải không tích hợp với đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động phải ngừng sử dụng các bể này.

Đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động có thể sử dụng các giá gấp hoặc bàn nhỏ tích hợp với xe để trưng bày các loại gia vị không có khả năng gây nguy hiểm và các mặt hàng cho khách hàng sử dụng một lần, chẳng hạn như đồ dùng một lần và khăn ăn. Các kệ hoặc bàn nhỏ phải được thiết kế và lắp đặt sao cho chúng không cản trở tính di động của đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động khi thu gập lại.

Thông tin không thay đổi

Không được phép sử dụng các vật dụng bên ngoài đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động như tủ lạnh, bình khí propan và bình chứa nước/nước thải và không có thay đổi nào đối với các yêu cầu này. Những vi phạm này hiện được ưu tiên xử lý cao hơn trong Quy tắc Vệ sinh Thực phẩm, cho phép thanh tra quận có khả năng thực thi qui tắc tốt hơn. Ngoài ra, các bể chứa nước bên ngoài đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động trở thành một vấn đề đối với sức khỏe cộng đồng khi nước thải tràn ra hoặc xử lý không đúng cách tại cơ sở.

Thông tin cơ bản

Vào năm 2018, Chương trình Phòng chống Bệnh do Thực phẩm của OHA đã thành lập một Ủy ban Tư vấn Quy tắc bao gồm các nhà điều hành đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động, các bên quan tâm, đại diện hiệp hội ngành và cơ quan quản lý. Năm sau đó, OHA đã tiến hành các cuộc họp cung cấp thông tin, mời các nhà điều hành đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động trên toàn tiểu bang tham dự. Các cuộc họp – ở Bend, Medford và Salem – bao gồm các bài thuyết trình và thảo luận về các quy tắc được đề xuất, mốc thời gian của quy trình xây dựng quy tắc và phiên hỏi đáp.

Sau khi nghe lời điều trần chính thức về các quy tắc được đề xuất trong một cuộc họp công chúng, OHA đã tạo một tài liệu phác thảo những thay đổi chính về quy tắc. Những thay đổi của quy tắc này đã có sẵn trực tuyến cho công chúng kể từ năm 2019. Sau đó, nhân viên kiểm sát của sở y tế quận đã phân phát tài liệu cập nhật cho tất cả những người điều hành đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động trong quá trình kiểm tra (trong suốt năm 2019).

Các nhà điều hành và công chúng có thể tìm hiểu thêm về các quy tắc an toàn và thực phẩm dành cho các đơn vị xe cung cấp thực phẩm di động tại đây:

<https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/FOODSAFETY/Documents/foodsanitationrulesweb.pdf>

Có thể tìm thấy liên kết đến tài liệu thay đổi quan trọng tại đây:

<https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/FOODSAFETY/Documents/musignifchangenglish.pdf>

Đây là liên kết đến trang web an toàn thực phẩm của OHA:

<https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/FOODSAFETY/Pages/index.aspx>

Liên hệ truyền thông: Erica Heartquist, 503-871-8843,

PHD.Communications@oha.oregon.gov

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với người khuyết tật hoặc người không nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như ở bản dịch, bản in chữ lớn hoặc chữ nổi. Liên hệ với Đơn vị Truyền thông về COVID-19 theo số 1-971-673-2411, 711 TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhs.oha.state.or.us